



สภากาชาดไทย  
The Thai Red Cross Society

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  
เรื่อง จัดหาอุปกรณ์ลานจอดอากาศยานปีกหมุน พร้อมติดตั้ง  
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

สภากาชาดไทย โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มีความประสงค์จะจัดหาอุปกรณ์ลานจอดอากาศยานปีกหมุน พร้อมติดตั้ง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดตามเอกสารจัดจ้างเลขที่ 179/2565 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2565 แนบพร้อมประกาศฉบับนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่เคยได้รับการว่าจ้างทำงานประเภทก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารหรือมีผลงานทางด้านการติดตั้งเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ไฟส่องลานจอดอากาศยานปีกหมุน หรือ สนามบินของสภากาชาดไทยหรือส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ ในวงเงินมูลค่าไม่ต่ำกว่าจำนวนเงิน 5,850,000.00 บาท ให้ใช้ผลงานเดี่ยวต่อ 1 สัญญาจ้าง พร้อมต้องมีหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญาจ้างเดี่ยวต่อ 1 สัญญาจ้าง โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานหรือสัญญาจ้างจากหน่วยงานนั้นๆ โดยที่เป็นผลงานภายใน 10 ปี แนบมาในวันยื่นซอง (นับถึงวันที่ยื่นซองเสนอราคา)
2. สภากาชาดไทยจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือสภากาชาดไทย และสภากาชาดไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือเลือกจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยไม่จำเป็นต้องจัดซื้อหรือ จัดจ้างจากผู้เสนอราคาต่ำเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่ากระทำการดำเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปกระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง ณ วันประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกาศเชิญชวนทั่วไป
4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น และจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตามลักษณะงาน

กำหนดฟังคำชี้แจง ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ลงทะเบียน เวลา 10.00 น. ผู้ไม่มาลงทะเบียนและรับฟังคำชี้แจงตามเวลาที่กำหนดไว้ไม่มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคาจ้าง

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 11.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารเสนอราคา ในราคาชุดละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ฝ่ายบริหารงานพัสดุและจัดซื้อ ตึกต้นฉือฮวง โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 14.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (038) 320200 ต่อ 21169 หรือ 21347 หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์โรงพยาบาล [www.somdej.or.th](http://www.somdej.or.th)

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(ลงนาม)



(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไศภณ นภธร)

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาอากาศไทย และ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา